

## รายงานการฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในหลักสูตรหรือกิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ ดำเนินการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตรหรือกิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมในกิจกรรมการประชุมประจำเดือนของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และการประชุมกลุ่มบริหารงานต่างๆ ดังนี้

### 1. การสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมในการประชุมฝ่ายบริหาร

นายสุภาพ ยะพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ ประชุมฝ่ายบริหารสถานศึกษา โดยมี นายสันชัย คงจันทร์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล นายสมพร ผลอินทร์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นางกชนันท์ ไหมอ่อน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป รองผู้อำนวยการ นางจำเนียร ตำหรับ ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ และนายจรัญ ทงมี ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1/2566 วันศุกร์ ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ โดยผู้อำนวยการได้เน้นย้ำฝ่ายบริหารทุกกลุ่มงาน ให้ตระหนักและประพฤติปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมจริยธรรมในภาครัฐ รวมทั้งให้รองผู้อำนวยการทุกกลุ่มงานได้เน้นย้ำบุคลากรให้ศึกษาและปฏิบัติตนตามแนวทางของ "ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา" โดยใช้ "แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา" ของ ก.ค.ศ.



## 2. การสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมในการประชุมฝ่ายบริหารวิชาการ

นายสุภาพ ยะพงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ เป็นประธานในการประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ โดยมี นายสมพร ผลอินทร์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ เข้าร่วมประชุมวิชาการ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมวิชาการ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ นายสุภาพ ยะพงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ ได้เน้นย้ำหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้ตระหนักและประพฤติปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมจริยธรรมในภาครัฐ รวมทั้งให้เน้นย้ำบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศึกษา และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามแนวทางของ "ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา" โดยใช้ "แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา" ของ ก.ค.ศ.



## 3. การสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมในการประชุมประจำเดือน

นายสุภาพ ยะพงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ พร้อมด้วยนายสันชัย คงจันทร์ นายสมพร ผลอินทร์ นางกชนันท์ ใหม่อ่อน รองผู้อำนวยการ นางจำเนียร คำหรับ ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ และนายจรูญ ทอมี ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ ประชุมประจำเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ ครั้งที่ 4/2566 วันศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 15.10 น. ณ ห้องประชุมพิสิทธิ์อรรถการรำลึก โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ โดยผู้อำนวยการได้เน้นย้ำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ตระหนักและประพฤติปฏิบัติตนตาม "ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา" โดยใช้ "แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา" ของ ก.ค.ศ. และแนวปฏิบัติ Do's & Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาของโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ โดยให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม และให้ยึดถือปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมองค์กร

